

Số: 15 /TB-VP

Cao Bằng, ngày 09 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Hội nghị trực tuyến
UBND tỉnh với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019**

UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Phòng Hội nghị trực tuyến, Trung tâm hội nghị tỉnh và 13 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm gồm các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố gồm: Đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND và các cơ quan đơn vị thuộc các huyện, thành phố.

Hội nghị đã được nghe:

1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và tình kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Dự thảo kế hoạch, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 01/NQ - CP ngày 01/01/2019 về giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán năm 2019.

3) Các báo cáo sau được lưu hành tại hội nghị: Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng năm 2018; Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ - CP và Chỉ thị 26/CT - TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 - 2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36^a/NQ- CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Sau khi nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị; ý kiến thảo luận của một số sở ngành, UBND các huyện, thành phố, Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018 đã đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao nhất trong 10 năm gần đây: tổng đầu tư toàn xã hội đạt 9.132 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đạt 7,15%. GRDP bình quân đầu người/năm đạt 26,7 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 1.891 tỷ đồng, lượng du khách đến với Cao Bằng đạt trên 1.240 triệu lượt người, doanh thu từ du lịch đạt 360 tỷ đồng, gấp đôi 2017. 5/5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. An sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; cải cách hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Đồng thời, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế, quốc gia và khu vực như: tổ chức Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc (đợt 1), Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Trung; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc", Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018 ... được Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tỉnh bạn, bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư đánh giá cao. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) trước năm 2025, thành lập Rừng quốc gia: Phia Oắc - Phia Đén, công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với: Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An; đồng ý mở lối mở qua lại đưa đón khách du lịch Việt Nam - Trung Quốc tại Khu cảnh quan Thác Bản Giốc, giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đặc thù phát triển Khu du lịch Thác Bản Giốc.

Năm 2019, được xác định là năm bút phá trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện trọng đại khác, Phát huy và kế thừa những kết quả đạt được của các năm trước và năm 2018, năm 2019, UBND tỉnh đề ra phương châm hành động "**Kỷ cương, sáng tạo, bút phá, hiệu quả**" với 5 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm

2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu như sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 06 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013 – 2020, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 7,15% - 7,20%; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế của từng đơn vị theo từng quý, 6 tháng và cả năm để chỉ đạo, điều hành sâu sát, cụ thể đến từng chỉ tiêu đã giao.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, xác định rõ từng chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, định kỳ hàng tháng, quý đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện. Hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, trước ngày 18/11/2019 phải báo cáo tổng kết việc thực hiện năm 2019 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo tại các phiên họp UBND tỉnh.

3. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển nông, lâm nghiệp đã ban hành. Tiếp tục hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông, lâm sản. Triển khai chủ trương phát triển mỗi xã một sản phẩm, chú trọng phát triển các sản phẩm có tính chất đặc hữu của địa phương.

4. Thực hiện tích cực, nhất quán, ổn định các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của Nhà nước; hoàn chỉnh cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư vào Khu du lịch thác Bản Giốc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; bố trí nguồn lực thực hiện chính sách đối với một số ngành, sản phẩm công nghiệp của tỉnh; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động và đảm bảo các yêu cầu về môi trường; huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút, phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

5. Tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm

để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. Mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

6. Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2019; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thí điểm đón khách du lịch qua lại Khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc) theo Hiệp định giữa hai chính phủ đã ký kết. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Cao Bằng tại các lễ hội du lịch, hội chợ du lịch quốc tế tiêu biểu. Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Phần đầu lượng khách du lịch đến tỉnh Cao Bằng tăng trên 20%.

7. Đẩy mạnh phát triển giao thông, sửa chữa các tuyến đường, đảm bảo giao thông an toàn, thuận lợi kết nối giữa các khu, điểm du lịch, khu kinh tế cửa khẩu với các quốc lộ, giữa tỉnh Cao Bằng với các tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư, phần đầu đến đầu năm 2020 có thể khởi công xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực để thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án khu đô thị thành phố Cao Bằng.

8. Chuẩn bị tốt các điều kiện để lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng theo quy định làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm, đảm bảo giải ngân hết 100% số vốn được giao. Xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo số 451/TB-VPCP, ngày 07/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

9. Năm 2019 xác định trọng tâm trong công tác nội vụ là: *siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ*. Bám sát tinh thần Nghị quyết 18 - NQ/TW, kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; làm rõ việc phân cấp đi đôi với trách nhiệm giải trình. Tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, theo hướng đề cao chất lượng chuyên môn của người đứng đầu tổ chức: *"vừa là nhà lãnh đạo, vừa là nhà quản lý"*, xứng tầm nhiệm vụ, lời nói đi đôi với hành động. Chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức công vụ, thái độ, hành vi ứng xử văn minh, văn hóa của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp.

Tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ - TW, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu xây dựng Chương trình triển khai Nghị quyết số 02/NQ - CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố DDCI. Trong đó, chú trọng việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho Chủ tịch UBND tỉnh như: ban hành kế hoạch thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4; yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty cấp nước, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian để thu học phí, viện phí, tiền điện,... bằng phương pháp không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, hoàn thành trước tháng 12/2019 và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Đẩy nhanh việc thành lập và đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công đi vào hoạt động. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, lấy năm 2019 là Năm Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng. Các ngành, các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chính thức áp dụng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) để làm một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu cơ quan trong tỉnh.

11. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, chế biến và bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; kiểm tra, kiểm soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.

12. Tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường vi phạm pháp luật quản lý thuế; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm và thực sự hiệu quả, nhất là thời gian đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách (2017 - 2020). Đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các kết luận đã có hiệu lực pháp luật của các cơ quan thanh tra, kiểm toán- coi đây là việc thực hiện kỷ luật tài chính trong năm 2019.

13. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên tất cả các tuyến. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho người lao động; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

14. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế -

xã hội. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ truyền thông với Khu Tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây trong việc phát triển kinh tế biên mậu và đẩy mạnh việc thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên Khu du lịch thác Bản Giốc đã được ký kết giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

15. Thực hiện tốt công tác tư pháp, thi hành án dân sự, hành chính, đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc thanh tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu, kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí.

16. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 34/CT - TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2018 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn với tinh thần: "không ai bị bỏ quên, nhà nhà đều có Tết". Quan tâm chăm lo hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trong những ngày Tết (Đặc biệt năm 2019 là năm kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng; 40 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc). Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra "điểm nóng", tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ, ép giá, các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán. Nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, an uống lãng phí, dùng tiền công quỹ để biếu xén và tổ chức các hoạt động mang tính phô trương, hình thức, lãng phí. Nghiêm cấm hành vi biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "gợi ý", "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức. Triển khai kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, không ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp.

Ngay sau hội nghị, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở Tài chính cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, các ý kiến phát biểu tại hội nghị để chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức ban hành. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phát huy trách nhiệm người đứng đầu chỉ đạo cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đặt ra.

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng xin thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT, TH (LĐT) .

CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Hải Hòa